



Thạch Bàn A trong tôi !

Vậy là 15 năm tôi đã gắn bó và giảng dạy dưới mái trường Tiểu học Thạch Bàn A yêu dấu với biết bao kỉ niệm. Vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng giảng dạy và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý.

Khó có ngôn từ nào diễn tả được, nhưng chung nhất từ sâu trong tâm khảm, tôi luôn cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc! Tự hào và hạnh phúc bởi tôi đã và đang được sống, được cống hiến ở một ngôi trường đang phát triển, với biết bao thành tích được vun đắp bởi trí tuệ, tình yêu của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh. Trường Tiểu học Thạch Bàn A, ngôi trường là mái nhà thân thương của bao lớp măng non, ngôi trường mang theo bao ước mơ mà các em nhỏ đã ấp ủ. Mái trường mến yêu ấy cũng chính là nơi chấp cánh và hiện thực hóa những hoài bão bản thân tôi. Nơi ấy trong tôi, một cảm giác thân thương xen lẫn tự hào. Nhớ ngày nào tôi mới là một cô giáo trẻ bước vào nghề. Tôi thật sự đã rất lo lắng. Nhưng khi gặp gỡ và nói chuyện với Ban giám hiệu nhà trường, mọi băn khoăn trong tôi như dần tan biến. Và tất cả cảm xúc ấy cũng trôi qua, nhường chỗ cho những tiếng cười khi tôi được trực tiếp gặp mặt các đồng nghiệp và được sống trong ngôi nhà thân yêu thứ hai của mình. Đáng quý lắm cảm giác ấm áp và thân thương ấy. Bằng những cảm nhận của tôi, từ lần đầu tiên gặp gỡ đó, tôi tin tất cả giáo viên chúng tôi sẽ cùng nhau hoàn thành tốt công tác giáo dục của nhà trường. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây, mái trường thân yêu này đã trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn là niềm tự hào của tất cả các giáo viên trong nhà trường. Ở đó, có những người thầy người cô thật tận tụy, những người bạn thật chân thành, những học sinh thân yêu và đùm bọc cả tình người thật ấm áp trong môi trường giáo dục hạnh phúc. Mỗi bài dạy của giáo viên chúng tôi luôn thể hiện một chữ “Tâm” và một niềm mong mỏi lớn đối với tất cả các em học sinh yêu quý. Là giáo viên được giảng dạy ở một ngôi trường đầy hạnh phúc, tôi càng thêm tin tưởng và hi vọng nhiều hơn. Và niềm tin đó giúp tôi vững vàng với lựa chọn của mình, tự tin trong việc nâng cao chuyên môn và rèn luyện. Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo nhà trường, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp.

Mười lăm năm, khoảng thời gian này đã đem lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Tất cả đều in dấu vào lòng tôi những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý. Tôi hi vọng bằng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, tôi luôn có những tiết học thú vị, các bạn nhỏ sẽ học tập thật tốt và tràn ngập niềm hạnh phúc dưới mái trường Tiểu học Thạch Bàn A thân yêu, để với mỗi em học sinh, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày hạnh phúc.

Cô giáo – Nguyễn Thị Huyền